
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที ่ 2  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
     

 
 

เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. ขอแจ้งการด าเนินโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มี 2 
สายคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท รอ.3012 ถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหมากยาง / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยก
ทางหลวงชนบท ถนนลาดยางข้างบ้าน นายอนุศักดิ์ สาภูเมือง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแก้ว  

2. ต้องขอขอบคุณ หจก.สิทธิกุลเครื่องนอน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบที่นอน หมอน   
ผ้าห่มให้ศูนย์พักคอยต าบลสามขา (จากการประสานโดยท่านรองฯ อุษณีย์ พร้อมรับ
มอบสิ่งของร่วมกับประธานสภาฯ/สท.ทัศนา) เพ่ือส่งมอบให้กับเทศบาลต าบลสามขา  
ใช้ประโยชน์ต่อไป และขอขอบคุณ สท.อาภรณ์ ที่ได้ด าเนินการในส่วนของใบอนุโมทนา
บัตรมอบให้กับผู้บริจาคสิ่งของในครั้งนี้ด้วย วาระแจ้งให้ที่ทราบมีเพียงเท่านี้ เชิญคณะ
ผู้บริหารค่ะ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

1. ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันในการด าเนินการป้องกัน   
และแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ต าบลสามขาของเรา    
ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 
จนถึงปัจจุบันมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประชาชนที่ท างานอยู่ใน
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเดินทางกลับภูมิล าเนา และอาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดใหม่ 
ในพ้ืนที่ของต าบลสามขาเพ่ิมขึ้นอีกเป็นได้ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังก็ขอให้ได้ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร/สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง  

2. จากข้อมูลการด าเนินโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ที่ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ นั้น จะเห็นว่าในปี 63 ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกโครงการแล้ว ปี 64 เหลือ 2 โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ส่วนปี 
65 มีโครงการที่จะด าเนินการ คือ ก่อสร้างถนน คสล 1 สาย / ก่อสร้างประปา 1 แห่ง 
และตามโครงการที่ท่านประธานสภาฯ ได้น าเรียนข้างต้น รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่ผ่าน
มาถือเป็นการดีมากในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ผ่านสื่อโซเชียล โดยการออก
ติดตาม/ตรวจสอบ และแจ้งผลการด าเนินงานให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบ  

3. ตามที่ได้แจ้งให้ส ารวจพ้ืนที่ฯ เพ่ือด าเนินโครงการเจาะบ่อบาบาล นั้น ได้รับแจ้งว่า
การด าเนินการเจาะบ่อบาดาล ต้องเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ใช่พ้ืนที่ส่วนบุคคล และ
เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านได้ไปส ารวจ

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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พ้ืนที่สาธารณะฯ และรายงานให้ทราบ ซึ่งในรายละเอียดอ่ืนๆ สามารถสอบถามได้ที่
กองช่างเทศบาลต าบลสามขา   

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุษณีย์ วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา   
ขอน าเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของชุดเครื่องนอนที่ได้รับบริจาคมา นั้น ยังมีเหลืออีก
บางส่วน เพราะหากน ามาทั้งหมดเกรงว่าพ้ืนที่จัดเก็บจะไม่เพียงพอ และเพ่ือให้การรับ
มอบ/จัดเก็บสิ่งของบริจาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดิฉัน ขอเสนอให้มีศูนย์กลาง/จุด
รับบริจาค และมีการเปิดบัญชีเพ่ือรับบริจาคในนามของต าบลสามขา ซึ่งจะได้เป็น
แนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันของแต่ละชุมชน   

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้ง
ที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

ทราบ  - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ
สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูล
รายงานการประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 
11 เสียง และ งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางอุษณีย์  วินทะไชย  
รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

   - ต่อไปวาระท่ี 2 เรื่องกระทู้ถาม ดังนี้ 
1. เรื่องการขอใช้พ้ืนที่ป่าสาธารณะ และพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ ของวัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ 

(เสนอโดย นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)  
2. เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

(เสนอโดย นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)  

- ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอกระทู้ถามทั้ง 2 เรื่อง เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้น า
เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในคราวเดียว เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา  ธรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 1 เกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่ป่าสาธารณะ และพ้ืนที่
กรมธนารักษ์ ของวัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติธรรม หรือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
เพ่ือกิจกรรมของวัด นั้น โดยกรมศาสนา แจ้งให้ท าเรื่องขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว ไม่ทราบว่า
จะต้องด าเนินการอย่างไร ขอบคุณค่ะ  

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถามเรื่องที่ 2 ขอเสนอท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน และ
เป็นเหตุให้เกิดการเพาะพันธ์/แพร่เชื้อของยุงลายได้  เพ่ือเป็นการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ ไม่ทราบว่ามีแนวทางการด าเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ 

- ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา จากการ
รับฟังข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่องแรก เกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่ป่า
สาธารณะ และพ้ืนที่กรมธนารักษ์ ของวัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ เพ่ือใช้ในกิจรรมของวัดฯ    
โดยทางปฏิบัติจะเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ซึ่งต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ในส่วนนี้    
ผมขอให้ปลัดเทศบาลต าบลสามขา ได้น าเรียนต่อที่ประชุม 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร ปลัดเทศบาลต าบลสามขา
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ส าหรับการขอใช้พ้ืนที่ป่าสาธารณะ 
และพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ ของวัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ เพ่ือปฏิบัติธรรม/กิจกรรมของวัดฯ 
ขอน าเรียนให้ทราบในเบื้องต้นว่า การด าเนินการขอใช้ พ้ืนที่จะต้องพิจารณใน
รายละเอียดเอกสารการขอใช้พื้นที่ฯ ว่าหน่วยงานใดดูแลพื้นที่อยู่ รวมถึงเอกสาร/ข้อมูล
อ่ืนๆ ประกอบจึงจะสามารถพิจารณาด าเนินการได้  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร  
เลขานุการสภาเทศบาล 
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- เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ขอให้รองปลัดเทศบาลต าบล
สามขา น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา 
ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ว่า เทศบาลต าบลสามขา ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการในส่วนนี้ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ทุกปี ซึ่งจะด าเนินงานร่วมกับ รพ.สต.บ้านหมากยาง (ตามแผน
ปฏิบัติงานการป้องกันโรคไข้เลือดออก) ขอบคุณค่ะ 

- ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ก็ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในข้อสอบถาม
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านจะมีเสนอ หรือสอบถาม อีกหรือไม่        
  

   ที่ประชุม  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ 

 - แจ้งที่ประชุมเรื่องเสนอใหมไ่ม่มี 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในวาระอ่ืนๆ เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในพ้ืนที่ต าบลสามขา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์กักตัว/ศูนย์พักคอย/การช่วยเหลือ/การรับ
บริจาค หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยัง
ผู้บริหาร ในรายละเอียดการด าเนินการ/การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือให้การบริหารงานศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะบริหาร ตามที่ได้มีการ
หารือ และมีมติเห็นชอบในการจัดท าห้องกิจการสภาฯ เพ่ือใช้ในการรับรอง  นั้น        
ไม่ทราบว่าจะสามารถด าเนินการได้ หรือไม่ ขอบคุณค่ะ 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม 
รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 
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- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อท่ีประชุม ค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ในวาระ
อ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ส าหรับการด าเนินการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ต าบลสามขา 
เทศบาลต าบลสามขา ไดด้ าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ และ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ อปท.        
ซ่ึงค านึงถึงสถานะทางการคลัง และความจ าเป็นเหมาะสม  

2. ส่วนห้องกิจการสภาฯ ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือใช้ในการรับรองท่าน
สมาชิกสภาฯ แต่ด้วยภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลต าบลสามขา ในเรื่องการด าเนินการ
ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ ประกอบกับสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนามีความทวีความรุนแรง จึงส่งผลต่อรายได้เงินจัดสรรภาครัฐบาล ไม่เป็นไป
ตามประมาณการที่เทศบาลต าบลสามขาตั้งไว้ จึงท าให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
มีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานฯ และทั้งนี้ เทศบาลต าบลสามขา ได้ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือด าเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- โดยในรายละเอียดการด าเนินการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้น าเรียนข้อมูลให้ที่ประชุมได้ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป  

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคาร ที่ 3 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. การแต่งกายชุดผ้าไทย/สวมเสื้อโทนสีชมพู          
ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก 
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 
            ณัชพล   สงัวร    
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน    พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  
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